

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
1	<p>การปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>1. การปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้าง) จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่</p> <p>1) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)</p> <p>2) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)</p> <p>3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)</p> <p>4) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)</p> <p>5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ ภูมิวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)</p> <p>2. การปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้าง) จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่</p> <p>1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)</p> <p>2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อัญมณี และเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)</p>	อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร
2	<p>การปิดหลักสูตร</p> <p>1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)</p> <p>2. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)</p> <p>3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)</p> <p>4. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา การมัธยมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543)</p> <p>5. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา การอุดมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)</p>	อนุมัติปิดหลักสูตร จำนวน 12 หลักสูตร



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
	6. หลักสูตรการศึกษาดุขฎิบัณฑิต สาขาวิชา การอุดมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2530) 7. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543) 8. หลักสูตรการศึกษาดุขฎิบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2528) 9. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541) 10. หลักสูตรการศึกษาดุขฎิบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาผู้ใหญ่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543) 11. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา การแนะแนว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542) 12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)	
3	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559	รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
4	แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต คณบดีคณะเทคโนโลยีและ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ สภามหาวิทยาลัย อีกตำแหน่งหนึ่ง และเป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
5	การขอกำหนดตำแหน่งบริหาร	อนุมัติตำแหน่งบริหารที่กำหนดเพิ่มเติม ดังนี้ 1) ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 2) ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
6	คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์	<p>1. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเสนอชื่อกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) พลตำรวจตรีพีรพันธุ์ เปรมญาติ 2) ศาสตราจารย์ นายแพทย์มนตรี ตู๊จินดา <p>2. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 2) พลตำรวจตรีพีรพันธุ์ เปรมญาติ เป็นกรรมการ 3) ศ.นพ.มนตรี ตู๊จินดา เป็นกรรมการ 4) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ 5) คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม เป็นกรรมการ 6) ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นกรรมการ 7) รศ.พญ.สมลักษณ์ จิ่งสมาน เป็นกรรมการ 8) รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา เป็นกรรมการ 9) ผศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ เป็นกรรมการ <p>และให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ต่อไป</p>



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
7	การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	<p>อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายธีระชัย เขมณะสิริ เป็นประธานกรรมการ 2. อาจารย์สาโรช เมลานนท์ เป็นกรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรียัฐ ภัคศิรณชิต เป็นกรรมการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน เป็นกรรมการ 5. อาจารย์ ดร.อมราพร สุรการ เป็นกรรมการ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิพรรณ สาลีผล เป็นกรรมการ 7. นางสาวณิชา มีชัย เป็นกรรมการ 8. นายภาสกรณ์ หอมไกล เป็นกรรมการ 9. นายเชนทร์ วิวัฒน์บวรวงศ เป็นกรรมการ 10. พลตำรวจโทปัญญา เอ่งฉ้วน เป็นกรรมการ 11. ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ เป็นกรรมการ 12. นายภาณุ เสถียรพจน์ เป็นกรรมการ 13. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ <p>ทั้งนี้ ให้มีวาระ 2 ปี นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งเป็นต้นไป</p>
8	รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีข้อกังวลและข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัย



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
9	รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	เห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ มอบมหาวิทยาลัยนำข้อสังเกตไปพิจารณาและจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และนำรายงานความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
10	ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายของโครงการหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้โครงการคลินิกกายภาพบำบัด มศว	อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายของโครงการหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ โครงการคลินิกกายภาพบำบัด มศว ดังนี้ หลักเกณฑ์การจ่าย 1. ค่าจ้างรายวัน (1) พนักงานทำความสะอาด ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อัตราวันละไม่เกิน 500 บาท / 8 ชั่วโมง (2) นักกายภาพบำบัดทั่วไป อัตราชั่วโมงละไม่เกิน 600 บาท (3) นักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง อัตราชั่วโมงละไม่เกิน 1,200 บาท ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง (4) เจ้าหน้าที่การเงิน หรือธุรการ อัตราชั่วโมงละไม่เกิน 100 บาท (5) กรณีปฏิบัติงานเกิน 8 ชั่วโมง ในข้อ (1) จะได้รับค่าจ้างนอกเวลาราชการ อัตราชั่วโมงละไม่เกิน 100 บาท (6) กรณีปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ในข้อ (1) จะได้รับค่าจ้างในอัตราชั่วโมงละไม่เกิน 150 บาท วิธีการจ่าย 1. จ้างรายวัน หมายถึง การจ้างบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติงานที่คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. ต้องได้รับอนุมัติการจ้างจากคณบดีคณะกายภาพบำบัด



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
		<p>3. คณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกกายภาพบำบัด กำหนดอัตราค่าจ้างรายวัน ได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดโดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจำคณะกายภาพบำบัด</p> <p>4. กรณีเป็นนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ เฉพาะทาง ต้องแนบเอกสารประวัติการทำงาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ กายภาพบำบัด</p> <p>หลักเกณฑ์การจ่าย</p> <p>2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>2.1 ในเวลาราชการ</p> <p>(1) นักกายภาพบำบัด อัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของ รายรับค่าบริการทางกายภาพบำบัดหลังหักต้นทุน บริการ</p> <p>(2) อาจารย์กายภาพบำบัด อัตราชั่วโมงละไม่เกิน 600 บาท หรืออัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของรายรับ ค่าบริการทางกายภาพบำบัดหลังหักต้นทุนบริการ (จ่ายอย่างไรอย่างหนึ่ง)</p> <p>2.2 นอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ</p> <p>(1) นักกายภาพบำบัด หรืออาจารย์กายภาพบำบัด อัตราชั่วโมงละไม่เกิน 1,200 บาท หรืออัตรา ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายรับค่าบริการทาง กายภาพบำบัดหลังหักต้นทุนบริการ (จ่ายอย่างไรอย่างหนึ่ง)</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่การเงิน หรือธุรการ อัตราชั่วโมงละไม่เกิน 100 บาท</p> <p>วิธีการจ่าย</p> <p>1. จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นบุคลากรสังกัด คณะกายภาพบำบัด ที่ไปปฏิบัติงาน ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว</p> <p>2. ให้คณะกรรมการบริหารโครงการคลินิก กายภาพบำบัด กำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และ อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจำคณะกายภาพบำบัด</p>

